



*Trường Mầm non Thị trấn Quế đạt chuẩn Quốc gia
xây dựng năm 2004.*



*Trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
Là trường cao tầng thứ 3 được xây dựng năm 2004.*

Đồng thời, đó cũng là thước đo đánh giá và ghi nhận vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, nhận thức của nhân dân thị trấn Quế, đã thật sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu và đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho sự phát triển toàn diện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII của Đảng. Trường lớp khang trang, cảnh quan môi trường, khuôn viên xanh - sạch - đẹp đã làm cho các thầy, cô giáo càng thêm yêu nghề và gắn bó với trường lớp. Đồng thời cũng nâng cao được ý thức học tập của học sinh. Từ những kết quả trên, đã đưa phong trào giáo dục của thị trấn Quế phát triển tương đối toàn diện và đạt nhiều đỉnh cao mới, cụ thể là: tất cả các chỉ tiêu về đầu tư cơ sở vật chất, kiên cố hóa trường học, lớp học, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, quy mô phát triển số lượng bậc học, số học sinh, chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng trí dục, chất lượng học sinh giỏi, chất lượng đội ngũ thầy cô, chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc trẻ mầm non... Tất cả các chỉ tiêu trên đều vượt xa so với bình quân chung toàn huyện và cũng vượt xa so với Nghị quyết đảng bộ thị trấn. Phong trào thi đua 2 tốt phát triển sâu rộng thực sự là động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường. Tỷ lệ học sinh đạt khá giỏi, chất lượng đại trà, số học sinh giỏi đạt giải cấp tỉnh, cấp huyện, học sinh trúng tuyển vào lớp 10 và thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp, thị trấn Quế năm nào cũng đạt cao nhất huyện. Những kết quả trên đã gắn kết được kết quả giáo dục

đào tạo với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, làm cho đời sống của nhân dân thị trấn ngày càng thay đổi. Công tác phổ cập giáo dục được củng cố vững chắc, số trẻ ra lớp đúng độ tuổi đáp ứng yêu cầu của địa phương, tạo cơ hội học tập cho con em nhân dân. Các trường đạt chuẩn quốc gia đã trở thành trung tâm văn hóa, môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần làm giảm các tệ nạn xã hội, thúc đẩy sự phát triển đời sống tinh thần của nhân dân. Từ đó nhân dân càng thêm gắn bó với sự nghiệp giáo dục. Các phong trào xã hội hóa giáo dục, khuyến học khuyến tài, trung tâm học tập cộng đồng, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhiều gia đình, nhiều dòng họ đã tập trung đầu tư cho giáo dục nuôi dạy con cháu trưởng thành tiến bộ, điển hình như gia đình ông Lê Văn Thụ xóm 1, bà Đặng Thị Thành xóm 10 và còn nhiều gia đình khác. Chi hội khuyến học thôn Vân Lâm là một chi hội khuyến học điển hình của huyện gồm 3 xóm: 1, 2, 3. Ban Chấp hành chi hội gồm có 17 người hầu hết là cán bộ đảng ủy, UBND, đại biểu HĐND, các ông bà hưu trí ở trong thôn. Ban đầu mới thành lập, mỗi người đã tự nguyện ủng hộ tiền xây dựng quỹ hội người thấp nhất là 50 ngàn đồng, người cao nhất là 300 ngàn đồng. Ông Lê Văn Tân (xóm 2) là Chủ tịch UBND huyện đã vận động và ủng hộ được 10 triệu đồng, ông Nguyễn Trung Hải (xóm 3) ủng hộ 3 triệu đồng. Vì vậy chi hội

có quỹ khen thưởng cho học sinh giỏi và học sinh nghèo vượt khó đến nay là 5 năm liên tục, mỗi năm 3 - 4 triệu đồng, nên số học sinh giỏi ngày càng tăng và phong trào học tập trong thôn phát triển rõ rệt. Năm 2005 ông Lê Trung Tín (xóm 15) ủng hộ trường mầm non 7 triệu đồng mua sắm đồ chơi cho các cháu. Việc xây dựng 3 trường đạt chuẩn quốc gia đã có tác dụng làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân dân thị trấn Quế về sự cần thiết là phải đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia. Từ những kết quả trên Đảng ủy lại càng khẳng định: đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho sự phát triển toàn diện. Tất cả những thắng lợi và kết quả nêu trên là niềm vinh dự tự hào của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Quế, là thành tích và công sức của đội ngũ các thầy cô giáo, đặc biệt là sự lãnh đạo đầy quyết tâm của Đảng ủy, UBND thị trấn Quế. Những thắng lợi và kết quả đó đã tác động trực tiếp đến niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp và lại càng khẳng định, chứng minh các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các cấp chính quyền nói chung mà trực tiếp là của Huyện ủy, UBND huyện, Đảng ủy, UBND thị trấn Quế đề ra trên lĩnh vực giáo dục đào tạo trong những năm qua là hoàn toàn đúng đắn, sáng tạo và phù hợp với tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nên đã đi vào cuộc sống và được tổ chức thực hiện thắng lợi. Từ những kết quả trên Đảng bộ rút ra bài học kinh nghiệm.

Một là, việc gì mà Đảng bộ cơ sở nói chung và lãnh đạo địa phương nói riêng hiểu rõ, nhận thức đúng và có trách nhiệm cao thì sẽ đầu tư đúng, đúng và khó mấy cũng làm được.

Hai là, phải làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục đào tạo, về xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đồng thời đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục để nâng cao nhận thức và chia sẻ trách nhiệm cho các tổ chức và nhân dân, từ đó mới huy động được mọi nguồn lực, mọi lực lượng tham gia để phát triển sự nghiệp giáo dục.

Ba là, muốn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thì phải tập trung đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia, trong đó có chương trình kiên cố hóa trường học, lớp học.

Những kết quả nêu trên đã là động lực thúc đẩy cho 3 ngành học của Thị trấn đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua: Trường tiểu học 2 năm liền 2001, 2002 được UBND tỉnh tặng bằng khen, riêng năm 2002 Sở Giáo dục Đào tạo tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc. Năm 2003 Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen. Năm 2004 Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm 2005 UBND tỉnh tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc. Năm 2006 Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen. Trường trung học 2 năm liền 2004, 2005 Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen. Năm 2006 Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Trường mầm non: năm 2004 được Sở Giáo dục -

Đào tạo tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc. Năm 2005 được Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng bằng khen.

Về xây dựng làng văn hoá - đời sống văn hoá: Từ năm 2000 đến năm 2004 có thêm xóm 10, xóm 11 và trường Tiểu học được công nhận là làng văn hoá và đơn vị văn hoá cấp Tỉnh. Đưa tổng số đơn vị văn hoá của Thị trấn lên 3/4 làng và 3/3 trường. Các làng và đơn vị văn hoá đã duy trì và giữ vững được các tiêu chuẩn như: phát triển đời sống kinh tế và tinh thần, cảnh quan môi trường và chấp hành pháp luật. Có 7/7 xóm có nhà văn hoá và điểm vui chơi văn hoá. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, các đám hiếu, hỷ không sử dụng thuốc lá được cả nước biết đến thông qua Đài truyền hình Việt Nam về kiểm tra và làm phóng sự. 7/7 xóm có xe chuyên dùng và người thu gom rác thải. 93% số hộ sử dụng nước sạch, có 2/7 xóm đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. 87,2% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, tăng 3,2% so với nhiệm kỳ trước. Tình hình tệ nạn xã hội không gia tăng và có chiều hướng giảm. Các hoạt động về tôn giáo diễn ra bình thường và đúng pháp luật. Một số công trình tôn giáo ở các khu vực được nhân dân trong thị và cả những người xa quê hương có lòng hảo tâm đóng góp công đức xây dựng, nâng cấp, mở rộng và tôn tạo lại đảm bảo tín ngưỡng tâm linh. Điển hình như: ông Lê Trung Tín (xóm 15), ông Nguyễn Trung Hải (xóm 3), bà Nguyễn Thị Kim Thung (xóm 11) và còn nhiều gia đình khác.

Về sự nghiệp y tế - dân số và trẻ em: Thực hiện chỉ thị 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX, Đảng uỷ luôn quan tâm lãnh đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Chất lượng khám chữa bệnh đã được nâng lên, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt 99,8%, trẻ em trong độ tuổi, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em giảm từ 27% xuống còn 22%. Tỷ lệ phát triển dân số 0,9% giảm 0,1%, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục dân số và kế hoạch hoá gia đình. 5 năm liền không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo tốt. Thị trấn Quế đã làm tốt công tác xã hội hóa về chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân và cơ sở vật chất trang thiết bị khám chữa bệnh được nâng cấp, mở rộng và đầu tư đồng bộ. Vì vậy, năm 2005 Thị trấn Quế đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế và Bộ Y tế tặng Bằng khen.

Về hoạt động văn hoá - văn nghệ - thể dục thể thao: Tháng 3/ 2005 Đảng uỷ đã lãnh đạo UBND tổ chức đại hội thể dục thể thao Thị trấn Quế lần thứ V thành công tốt đẹp, đây là dịp biểu dương lực lượng, thể hiện nét đẹp văn hoá của người Thị trấn, từ đó đã có tác động trực tiếp tới phong trào toàn dân rèn luyện sức khỏe để phát triển kinh tế. Thị trấn bình quân có 23% số hộ luyện tập và tham gia các hoạt động thể thao. Có 5 câu lạc bộ cầu lông, 1 câu lạc bộ bóng bàn, cờ tướng và cờ vua. 1 đội bóng chuyền, bóng đá, bơi chải.

Phong trào văn hoá, văn nghệ phát triển, nhiều đồng chí đảng viên và hội viên tham gia làm thơ ca, báo tường. Từ năm 2000 đến năm 2005 có 5 lần Thị trấn giành cờ đạt giải nhất, nhì toàn đoàn và nhiều giải khác. Cung cấp nhiều vận động viên cho Huyện đi thi Tỉnh giành được giải cao. Phong trào thể dục thể thao của Thị trấn Quế liên tục là đơn vị xếp thứ nhất khối xã trong Huyện. Được UBND tỉnh tặng Bằng khen, dẫn đầu về phong trào này là xóm 10, xóm 11, hội người cao tuổi và hội cựu chiến binh.

Về lãnh đạo quốc phòng - an ninh: Đảng uỷ đã tổ chức quán triệt và học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Chính phủ về nhiệm vụ quốc phòng an ninh cho cán bộ đảng viên và nhân dân như Nghị quyết 08 của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết 09/CP của Chính phủ về chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và Nghị định 40 của Chính phủ về công an xã... Thông qua quán triệt và học tập đã giúp cho cán bộ đảng viên và nhân dân, thường xuyên nâng cao cảnh giác trước những âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng nước ta, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, làm giảm lòng tin của quần chúng đối với Đảng. Thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, trong 5 năm Thị trấn đã khám tuyển và giao 48 anh em tân binh lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu, gọi ai được người đó, không có đảo nhiệm và bỏ ngũ đảm

bảo công khai dân chủ, hàng năm hoàn thành chỉ tiêu huấn luyện dân quân tự vệ và hội thao đạt khá giỏi, ba năm (2001, 2002, 2005) đạt đơn vị quyết thắng, hai năm đạt tiên tiến (2003 - 2004). Năm 2001 và 2005 UBND tỉnh tặng Bằng khen cho nhân dân và lực lượng vũ trang Thị trấn Quế có thành tích xuất sắc công tác quân sự địa phương.

Là nơi trung tâm Huyện, có chợ lớn, bến xe, đường quốc lộ và nhiều cửa hàng, cửa hiệu, nhiều hộ kinh doanh. Nền lượng người, xe qua lại, lượng thông tin tác động đúng sai nhiều chiều, nhiều phía, các đối tượng, hiện tượng tiêu cực thường xuyên hoạt động. Song 5 năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn Thị vẫn được ổn định và giữ vững không để xảy ra các vụ trọng án lớn. Lực lượng an ninh đã phối hợp với nhân dân chủ động phát hiện, ngăn chặn xử lý và giải quyết kịp thời nhiều vụ vi phạm pháp luật có hiệu quả. Từ tháng 8 năm 2000 đến hết năm 2005 trên địa bàn Thị trấn Quế đã xảy ra 83 vụ vi phạm pháp luật, giảm 2,6%, trong đó có 71 vụ thuộc thẩm quyền địa phương đã giải quyết xong, thu hồi và giao lại nhiều tài sản cho công dân bị mất.

Có 4/7 xóm đạt tiêu chuẩn xóm không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Phối hợp với Công an Huyện bắt 3 vụ buôn bán chất ma túy và 2 vụ số đề, lập hồ sơ đưa 3 đối tượng đi cải tạo tập trung, 2 đối tượng đi trường giáo dưỡng và 4 đối tượng đi cai nghiện. Năm 2000 toàn

Thị có 24 đối tượng nghiện hút, đến nay còn 17, giảm 7 đối tượng. Tình hình nghiện hút ma tuý không gia tăng, phạm pháp hình sự có chiều hướng giảm. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được quần chúng nhân dân hưởng ứng nhiệt tình, phong trào làng xóm yên vui, gia đình hoà thuận đạt kết quả tốt. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng, Đảng uỷ đã chú trọng chỉ đạo phải kết hợp chặt chẽ giữa an ninh quốc phòng với phát triển kinh tế. Lấy việc phát triển kinh tế là nền tảng để giữ vững an ninh quốc phòng và lấy xây dựng lực lượng an ninh quốc phòng vững mạnh là điều kiện để phát triển kinh tế. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt cơ chế phối hợp cũng như nghị quyết liên tịch giữa Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Hội Phụ nữ với lực lượng an ninh quốc phòng. Vì vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn thị luôn được ổn định và giữ vững. Trong 5 năm Công an Thị trấn có 4 năm đạt danh hiệu Quyết thắng và 1 năm đạt danh hiệu tiên tiến. Năm 2001, 2002 và 2005 được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho nhân dân thị trấn Quế có thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và an toàn giao thông.

Đối với công tác xây dựng Đảng: Đảng uỷ đã rất coi trọng lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, thông qua việc tổ chức quán triệt và học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, gắn với cuộc vận

động xây dựng chính đốn Đảng. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt 86%. Trong 5 năm Đảng bộ đã tổ chức thành công các cuộc thi: “*Dân vận khéo*”, “*Bí thư chi bộ giỏi*” “*Báo cáo viên tư tưởng Hồ Chí Minh*” đặc biệt là Đảng uỷ tổ chức cho cán bộ đảng viên và nhân dân tham gia cuộc thi tìm hiểu “*75 năm lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam*” đạt giải 3 toàn Huyện và cuộc thi “*60 năm nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam*”, đạt kết quả cao. Thông qua quán triệt, học tập các chỉ thị nghị quyết và các cuộc thi, nhận thức chính trị của cán bộ đảng viên và nhân dân đã được nâng lên rõ rệt, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các nhiệm vụ chính trị, tạo ra sự thống nhất giữa ý trí và hành động, xây dựng được nền tảng vững chắc trong Đảng bộ.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) gắn với việc thực hiện chương trình 9 của Huyện uỷ và chương trình 3 của đảng uỷ về rèn luyện đội ngũ đảng viên xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Vai trò lãnh đạo, năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết, công tác quản lý đảng viên của đội ngũ chi uỷ ngày càng có hiệu quả. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ được nâng lên rõ rệt, nội dung sinh hoạt ngắn gọn trọng tâm và sát thực, thể hiện tính chiến đấu và tinh thần xây dựng cao, nhất là từ khi thực hiện quy định 349 của Huyện uỷ. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt 88% tăng 2% so với nhiệm kỳ trước. Hàng năm đảng uỷ chỉ đạo kiểm điểm, đánh

giá chất lượng đảng viên, cấp uỷ và tổ chức Đảng. Kết quả: chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, hàng năm là 8/10 chi bộ đạt 80%, năm 2004 đạt 90%, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ 5 năm liền đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ đạt 97,6%, trong đó có 37% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2,4% hoàn thành hạn chế. Nhiều đồng chí đảng viên luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong rèn luyện phấn đấu, nói và làm theo nghị quyết, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần xây dựng cao. Về phân loại cấp uỷ: tổng số đảng uỷ và chi uỷ các chi bộ có 42 đồng chí bình quân hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ: đạt 69%; hoàn thành nhiệm vụ: 26%; hoàn thành nhiệm vụ hạn chế 5%. Thực hiện chỉ thị 29 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX về đổi thẻ đảng viên, qua 4 đợt 238 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ được đổi thẻ đạt 100%. Trong nhiệm kỳ 2001 - 2005, đảng uỷ đã đề nghị xét kết nạp được 21 đảng viên đạt 98% kế hoạch, đưa tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 238 đồng chí, sinh hoạt ở 10 chi bộ.

Đảng uỷ đã lãnh đạo tốt công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ có năng lực phẩm chất, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trong nhiệm kỳ qua đã cử 8 đồng chí đi học Trung cấp chính trị và quản lý Nhà nước. Đến hết năm 2005 Thị trấn có 98% cán bộ chức danh học xong chương trình Trung cấp chính trị và quản lý Nhà nước. Đã xây dựng phương án

quy hoạch cán bộ A1 - A2 - A3 phục vụ cho bầu cử hội đồng nhân dân và Đại hội Đảng bộ đảm bảo chất lượng và số lượng. Qua được quy hoạch và đào tạo, chất lượng và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ chức danh Thị trấn đã được nâng lên. Hàng năm có 92% số cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ còn 8% hoàn thành hạn chế. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được đảng ủy quan tâm lãnh đạo phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị.

Các nhiệm kỳ trước đây nhất là nhiệm kỳ 2001-2005 này. Đảng ủy đã lãnh đạo và quán triệt sâu sắc nhiệm vụ kiểm tra, coi công tác kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Lãnh đạo mà buông lỏng hoặc không có kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo và tự làm mất vai trò, chức năng lãnh đạo của mình. Kiểm tra là công cụ rất hiệu nghiệm để đảm bảo chắc chắn cho các nghị quyết của cấp ủy đảng được chấp hành triệt để và ngày càng hữu hiệu. Kiểm tra còn là công cụ để chống bệnh quan liêu thiếu dân chủ, đảm bảo cho nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc, củng cố khối đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đồng thời thực hiện và làm tốt công tác kiểm tra là góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đảng, làm cho sự lãnh đạo của Đảng gắn với thực tiễn. Kiểm tra còn là đòn bẩy tác động mạnh mẽ thúc đẩy các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, tăng cường sự đoàn kết, ngăn chặn sai phạm, uốn nắn

lệch lạc, tháo gỡ khó khăn. Vì vậy, hàng năm đảng uỷ và uỷ ban kiểm tra đảng uỷ đã thực hiện tốt công tác kiểm tra theo điều 30 và 32 điều lệ Đảng quy định và bám sát các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, xây dựng chương trình kiểm tra của đảng uỷ và uỷ ban kiểm tra đảng uỷ sát thực tế. Trong 5 năm đảng uỷ và uỷ ban kiểm tra đã tổ chức kiểm tra 11 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và đã đề nghị xử lý kỷ luật 11 đồng chí, trong đó cảnh cáo 7 đồng chí (có 5 đồng chí là sinh con thứ 3, 2 đồng chí làm trái quy định) xoá tên 4 đồng chí, hầu hết là đi lao động nước ngoài dài hạn. Công tác kiểm tra đã góp phần thúc đẩy công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị khác.

Về xây dựng chính quyền: Chính quyền từ Thị trấn đến các thôn xóm đã thường xuyên cụ thể hoá và triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính quyền các cấp và nghị quyết của Hội đồng nhân dân và kế hoạch thực hiện của Uỷ ban nhân dân. Thực hiện luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân sửa đổi, cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân 3 cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009 ngày 25/4/2004 được tổ chức đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật và đạt kết quả cao. Toàn Thị trấn Quế, cử tri đã bầu 26 đại biểu Hội đồng nhân dân Thị trấn Quế khoá VI đảm bảo chất lượng cao. Tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thị trấn Quế khoá VI đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Mai làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, đồng chí Lê Văn Cúc, Phó chủ tịch

Hội đồng nhân dân, đồng chí Hoàng Mạnh Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và bầu 2 đồng chí Lê Văn Sơn và Đào Phúc Nguyên là Phó chủ tịch Ủy Ban nhân dân. Sau kỳ họp, Ủy ban nhân dân đã kiện toàn bộ máy chuyên môn theo yêu cầu chuẩn hoá các chức danh. Tổng kết cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân 3 cấp, cán bộ và nhân dân thị trấn Quế được UBND tỉnh Hà Nam tặng Bằng khen.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và hình thức. Các hoạt động tiếp xúc cử tri, chất vấn, trả lời chất vấn trong các kỳ họp được chú trọng. Nhất là đã duy trì việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp để báo cáo kết quả của kỳ họp, tuyên truyền nghị quyết của hội đồng. Các đại biểu đã duy trì hoạt động theo đúng chức năng, vừa phát huy dân chủ, vừa thực hiện quyền giám sát của các đại biểu của cơ quan, quyền lực nhà nước ở địa phương.

Ủy ban nhân dân xây dựng và duy trì được quy chế làm việc, triển khai và tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần nghị định 29/CP của Chính phủ. Vai trò quản lý nhà nước về đất đai, thu chi ngân sách, quản lý kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản... được tăng cường. Nên đã quản lý và điều hành được mọi hoạt động trong toàn Thị nhất là phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng và xây dựng cơ bản. Huy động được nhân dân đóng góp 3 năm xây dựng cơ sở hạ tầng gần 300 triệu đồng. Công tác thanh tra nhân

dân, tư pháp, hoà giải hoạt động tốt đã góp phần tích cực phát hiện ngăn chặn và giải quyết kịp thời các vụ việc có hiệu quả, không để xảy ra tiêu cực và điểm nóng...

Về công tác Dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: Thực hiện sự chỉ đạo Huyện uỷ, khối dân vận cơ sở được kiện toàn bước đầu đã đi vào hoạt động nề nếp. Nội dung, phương thức vận động quần chúng đã được đổi mới, xây dựng phong trào từ cơ sở thôn xóm gần dân, sát dân hơn, thực hiện tốt quy chế dân chủ, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng đã có nhiều chuyển biến tích cực và rõ nét hơn nhiệm kỳ trước, đã bám sát nghị quyết của đảng uỷ và ngành dọc cấp trên, xây dựng được nội dung chương trình và mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả theo chương trình 3 của đảng uỷ. Trong 5 năm qua, đảng uỷ đã lãnh đạo thành công các đại hội: Mặt trận Tổ quốc, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh và Hội người cao tuổi. Đồng thời tổ chức tốt các cuộc tổng kết: Tổng kết 10 năm phong trào “*Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc*”, tổng kết 12 năm thực hiện Nghị quyết 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII về “*Lãnh đạo công tác thanh niên trong tình hình mới*”, tổng kết Nghị quyết 8b về “*Đổi mới công tác vận động quần chúng của Đảng và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với*

dân”, tổ chức thành công các cuộc thi “*Cán bộ dân vận khéo*”, “*Cán bộ phụ nữ giỏi*”, “*Cán bộ hội nông dân duyên dáng*”, “*Khung trời tuổi thơ*” và các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao. Thông qua đại hội, tổng kết các phong trào thi đua và các cuộc thi đã giúp cho khối dân vận, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng nâng cao được năng lực trách nhiệm, nhận thức về vai trò vị trí và đổi mới nội dung hình thức hoạt động. Vì vậy tỷ lệ thu hút tập hợp hội viên, đoàn viên bình quân đạt 81,2% tăng 12,8% so với nhiệm kỳ trước. Đến nay có 2.781 người sinh hoạt ở 34 chi đoàn, chi hội cơ sở, các đoàn thể đã duy trì được sinh hoạt thông qua các câu lạc bộ, hội thi, hội thảo, sơ tổng kết và các ngày kỷ niệm lớn trong năm. Chất lượng hoạt động của các chi đoàn, chi hội và đoàn viên, hội viên tăng, không có chi đoàn, chi hội yếu kém, tỷ lệ hội viên, đoàn viên là đảng viên tham gia sinh hoạt tăng 13% so với nhiệm kỳ trước. Cán bộ hội viên, đoàn viên luôn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào: phát triển kinh tế xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và giữ vững an ninh trật tự, dẫn đầu là các đoàn thể: Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi và Hội cựu chiến binh. Từ những hoạt động trên chúng ta khẳng định trong nhiệm kỳ qua đảng uỷ đã biết khơi dậy, khai thác và huy động được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân và khối đại đoàn kết toàn dân đã thực sự là mũi nhọn xung kích đi đầu trong các phong trào cách mạng của Thị trấn Quế. Qua đánh giá và phân xếp loại phong



*Ban Chấp hành Đảng bộ Thị trấn Quế khóa 7
(nhiệm kỳ 2005-2010).*

trào hàng năm của huyện: Hội phụ nữ, hội người cao tuổi, hội Cựu chiến binh là đơn vị tiên tiến xuất sắc, hội Nông dân và Mặt trận Tổ quốc là đơn vị tiên tiến của Huyện, Đoàn thanh niên là đơn vị khá.

Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 7 năm 2005, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị trấn Quế lần thứ VII nhiệm kỳ 2005 - 2010 được khai mạc. Về dự có 150 đại biểu đại diện cho 238 đảng viên của 10 chi bộ trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã bầu 13 đồng chí trong Ban chấp hành và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện gồm 4 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban thường vụ gồm 3 đồng chí, Ủy viên ủy ban kiểm tra gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Mai được bầu lại làm Bí thư Đảng bộ, đồng chí Lê Ngọc Sơn được bầu Phó Bí thư thường trực và đồng chí Hoàng Mạnh Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Đại hội Đảng bộ Thị trấn Quế lần thứ VII có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng. Là Đại hội vừa tổng kết và kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2001 - 2005, vừa tổng kết đánh giá kết quả 20 năm thành lập Thị trấn Quế. Vì vậy sự thành công của Đại hội nhiệm kỳ này cũng là khẳng định sự thành công và kết quả 20 năm Thị trấn Quế phát triển và trưởng thành.

Đại hội đã khẳng định và đánh giá: Qua nhiệm kỳ 2001 - 2005 và nhất là chặng đường 20 năm xây dựng